

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

huy động được trên 20 tỷ đồng. Trong 5 năm, các cấp hội vận động, hỗ trợ 392 triệu đồng và trên 1.000 ngày công xây mới 75 ngôi nhà, nâng cấp 34 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo; xây dựng và duy trì 165 mô hình

"Hũ gạo tình thương", đã trao 52,6 tấn gạo cho trên 5.000 lượt hộ nghèo; tặng gần 2.000 thẻ bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế tổng trị giá gần 300 triệu đồng cho hội viên khó khăn. Đặc biệt, cán bộ, hội

viên, phụ nữ huyện đã đóng góp, ủng hộ gần 100 triệu đồng, trao tặng 10.000 khẩu trang, nhiều lương thực, thực phẩm, trang thiết bị bảo hộ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19; ủng hộ tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm trị giá 420 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên vượt khó sau thiên tai. Qua

binh xét, hàng năm Hội LHPN huyện được Hội LHPN tỉnh xếp loại vững mạnh; có trên 90% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở hội không hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện Vũ Thư xây dựng mục tiêu thực hiện tốt 2 phong

trào thi đua, 1 cuộc vận động, 3 khâu đột phá với nhiều chỉ tiêu cụ thể. Hội đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu này. Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Vũ Thư khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

XÉT, CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN...

(Tiếp theo trang 1)

nâng cao theo quy định; các địa phương đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, đạt kết quả cao. Có 1 xã (Quỳnh Minh) không còn nợ đọng trong xây dựng cơ bản; 6 xã còn nợ đọng, trong đó 4 xã đã có hồ sơ chứng minh nguồn xử lý nợ đọng bảo đảm tính khả thi.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thống nhất đề xuất Hội đồng bỏ phiếu công nhận xã Quỳnh Minh (Quỳnh Hạ) đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; đối với 6 xã còn lại, các huyện chỉ đạo, đôn đốc, tạo điều kiện cho các xã tháo gỡ khó khăn, cần đổi nguồn vốn xử lý nợ đọng. Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tỉnh hoàn thiện phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 xin ý kiến thành viên Hội đồng, làm căn cứ trình UBND tỉnh công nhận đối với các xã không còn nợ đọng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; trong đó đặt mục tiêu xây dựng xã điểm của tỉnh về xây dựng NTM kiểu mẫu. Các huyện phối hợp với các sở, ngành sớm xây dựng nhà máy xử lý rác thải; quan tâm chỉ đạo, đôn đốc tiến độ xây dựng, duy trì và phát huy tiêu chí NTM nâng cao ở các xã.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận xã Quỳnh Minh (Quỳnh Hạ) đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình đã có nhiều hoạt động nâng cao chất lượng sáng tác, đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó trong các hội viên để hoạt động của Hội ngày

càng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Hội VHNT Thái Bình

tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tới toàn thể hội viên.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, quy tụ hội viên, để Hội VHNT xứng đáng là mái nhà chung của giới văn nghệ sĩ Thái Bình. Hội tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tâm huyết của mỗi hội viên, khuyến khích hội viên hăng say sáng tạo để ngày càng có thêm

nhiều tác phẩm VHNT có giá trị, đạt giải thưởng tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, bồi dưỡng tài năng trẻ, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong sáng tác, quảng bá, trưng bày tác phẩm VHNT.

NĂM 2021, TOÀN TỈNH PHẤN ĐẤU...

(Tiếp theo trang 1)

hướng dẫn cho 39 chủ thể đăng ký tham gia chương trình; phần đầu toàn tỉnh có trên 15 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên; hỗ trợ tư vấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho các cơ sở sản xuất tham gia chương trình OCOP; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ thông qua các phương tiện trực tuyến, hội chợ...

Để đạt được mục tiêu đề ra, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh để nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình OCOP, trong đó tập trung quản lý chất lượng,

hoạt động sản phẩm OCOP; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực thực hiện chương trình; tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các địa phương. Các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình OCOP năm 2021; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất tham gia. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có phương án khuyến khích phong trào sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực, làng nghề và đặc sản truyền thống của địa phương hướng tới phát triển thành sản phẩm OCOP. Bố trí kinh phí, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện hiệu quả chương trình; kiện toàn hội đồng đánh giá, phân hạng



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh trao giấy chứng nhận đạt sao của sản phẩm chương trình OCOP cấp tỉnh năm 2020 cho 12 chủ thể có sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

sản phẩm OCOP cấp huyện; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện để chọn sản phẩm tham gia đánh giá và phân hạng cấp tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh đã trao giấy chứng nhận

đạt sao của sản phẩm chương trình OCOP cấp tỉnh năm 2020 cho 12 chủ thể có sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN

(Tiếp theo trang 1)

cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Các phương án bảo đảm ATTT được triển khai theo mô hình 4 lớp, triển khai hệ thống tường lửa cho toàn bộ các cơ quan cấp tỉnh, huyện, phần mềm diệt virus tập trung cho các cơ quan từ cấp tỉnh đến xã. Triển khai thực hiện chiến dịch giảm tỷ lệ lây nhiễm mã độc và Botnet trong toàn tỉnh, Đội ứng phó sự cố an toàn, an ninh mạng của tỉnh gồm thành viên ở các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiều hoạt động ứng cứu, giải quyết sự cố thông tin cho nhiều cơ quan, đơn vị. Hàng năm đều tổ chức diễn tập ứng phó sự cố an toàn, an ninh mạng quy mô cấp tỉnh. Năm 2019 tổ chức diễn tập quy mô cụm đồng bằng sông Hồng...

Sau khi trực tiếp kiểm tra tại Trung tâm điều hành an toàn, an ninh thông tin tỉnh, nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Trung tâm điều hành an toàn, an ninh thông tin tỉnh.

nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác bảo đảm ATTT. Trước những diễn biến bất thường trên

không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ an ninh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phát huy tinh thần trách

nhiệm, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nhanh chóng, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tấn công hệ thống mạng, chủ động ứng phó, giảm

thiểu thiểu hại, bảo đảm an toàn và thông suốt thông tin trong toàn tỉnh, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành từ tỉnh tới cơ sở.

THÁI BÌNH TIẾP TỤC GIỮ NGUYÊN...

(Tiếp theo trang 1)

đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Về kế hoạch diễn tập, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng đề án tháo gỡ kế hoạch tổ chức diễn tập tại Công ty TNHH Công nghiệp Tactician với số lượng 700 lao động. Thời gian dự kiến diễn tập vào ngày 19/6/2021.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh vẫn rất cao. Sau nhiều ngày không có ca nhiễm mới, người dân lại có tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Để thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch. Cần chú ý tình hình thực tế, tại thời điểm

hiện nay tiếp tục giữ nguyên các biện pháp phòng, chống dịch đang áp dụng; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch và đẩy mạnh tuyên truyền việc áp dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch.

Đối với việc đưa đón công nhân Thái Bình từ Bắc Giang về, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc đưa đón bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Giang sắp xếp, bố trí thời gian đưa đón cụ thể. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại các chốt kiểm soát

dịch, bảo đảm hiệu quả việc khai báo y tế. Các địa phương phát huy vai trò của tổ tự quản trong nắm chắc di biến động dân cư trên địa bàn. Ngành Y tế tiếp tục xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ở từng giai đoạn; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm yêu cầu đồng thời xây dựng chiến lược vắc-xin phòng Covid-19 của tỉnh; phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và

các khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt việc xét nghiệm SARS-CoV-2.

Về việc diễn tập phòng, chống dịch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất với dự thảo kế hoạch chung của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công

nghiệp tỉnh phối hợp với ngành Y tế xây dựng kế hoạch khung tổng thể từ đó có kịch bản cụ thể cho từng tình huống, ở từng doanh nghiệp, từng khu vực.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; rà soát, kiểm soát chặt người từ các vùng có dịch về.



Các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực cầu Tân Đệ (Vũ Thư).

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh khác) từ ngày 5/5 đến nay là 10.883 trường hợp, trong đó 1.879 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe 15 trường hợp gồm: bệnh nhân nhiễm Covid-19, các trường hợp tải dương tính và nghi nhiễm Covid-19. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 50 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 94 trường hợp, trong đó 88 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 6 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tổng số người đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong đợt 2 năm 2021 hiện nay là 745 người.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 468 mẫu bệnh phẩm, trong đó 35 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 433 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

VŨ THƯ Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021

Sáng ngày 16/6, UBND huyện Vũ Thư tổ chức khai mạc hội thi pháp luật về dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021.

Hội thi diễn ra trong 1,5 ngày với sự tham gia của các thí sinh là chính trị viên, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các thí sinh tham gia 2 phần thi. Phần thi chung dành cho các đối tượng gồm 2 nội dung: nhận thức pháp luật về DQTV bằng hình thức trắc nghiệm; bắn súng K54 bài 1. Phần thi riêng dành cho từng đối tượng, đối với chỉ huy trưởng ban CHQS xã, thị trấn thì nội dung tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân giai đoạn 2021 - 2025; chính trị viên ban CHQS xã, thị trấn thì soạn bài giảng giáo dục chính trị trong kế hoạch huấn luyện quân sự, chuẩn bị và thực hành lên lớp 1 chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân xã, thị trấn; phó chỉ huy trưởng ban CHQS xã, thị trấn thì nội dung tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân xã, thị trấn.

Thông qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, năng lực tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác DQTV cho đội ngũ cán bộ ban CHQS xã, thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự địa phương trong tình hình mới.

QUỲNH LƯU

Một trường hợp tử vong do bệnh dại

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh dại đã tử vong.

Trường hợp tử vong là ông N.T.C, sinh năm 1967, xã Nam Thanh (Tiên Hải). Ngày 12/4, ông N.T.C bị chó cắn vào mu bàn tay trái, vết thương nhẹ, chảy máu ít (chó của gia đình chưa được tiêm vắc-xin phòng dại). Qua khai thác thông tin từ người nhà, sau khi bị chó cắn, ông N.T.C có rửa tay bằng xà phòng nhưng không đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại mà đi chữa ở thầy lang. Đến ngày 12/6, ông N.T.C có triệu chứng mệt mỏi, chân tay đau nhức, sau đó có biểu hiện sợ ánh sáng, sợ nước, tinh thần hoảng hốt. Bệnh nhân được người nhà cho đi khám tại một số bệnh viện trong tỉnh sau đó được đưa lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh dại lâm sàng thể não. Bệnh nhân tử vong ngày 14/6.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải vào ngày 15/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cử đội phản ứng nhanh xuống thực địa điều tra dịch tễ, lập danh sách những người có tiếp xúc gần, có nguy cơ lây bệnh từ dịch tiết của bệnh nhân và những người tham gia giết mổ, ăn thịt chó; đồng thời thực hiện khử khuẩn môi trường, hướng dẫn xử lý tử thi và tăng cường tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng bệnh dại... Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với cơ quan thú y trên địa bàn xã rà soát, quản lý việc tiêm vắc-xin phòng dại cho chó, mèo đầy đủ, theo đúng quy định. Các biện pháp phòng, chống dịch tiếp theo vẫn đang được địa phương và các đơn vị phối hợp thực hiện.

NHƯ HOÀNG